

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SQ – ตัวเล็กก็(เล่น)ได้ ตัวใหญ่ก็(ดู)ดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว... จริงๆ ก็ต้องบอกว่า “ดูดี” ไว้ห้อยก็น่าจะไม่มีผิดเหมือนกันนะ

เห็นอาการของตลาด หรือ SET Index แล้วนั้นเชื่อว่าจะไม่หวั่นใจ หรือ เสียว่า ว่า จะเป็นยอดดอยอีกหรือไม่ อากาศไม่ใช่แค่หนาว อย่างเดียวที่รู้ว่าเหมือนอยู่ยอดดอย... ความพยายามที่จะยืน 1550 นั้น ก็ยังไม่ได้ หรือเหมือนจะหลอกว่าผ่าน 1550 แล้วนะ เข้าซื้อกันได้แล้วนะ แต่ที่ไหนได้ แอบๆ นั่งปรับพอร์ตพอร์ต หรือนั่งขายของกันเพลินๆ หรือเปล่าก็ไม่รู้... ยิ่งเห็นขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ได้ แต่สัญญาณของ Indicator (14RSI) มีรูปแบบที่เป็น Negative อยู่ด้วยแล้วนั้น ใครจะไม่หวาดหวั่น การลงแรงๆ หรือ การลงลึกๆ ก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้เสมอเหมือนกันนะ... แต่ก็อาจจะดีหน่อยที่ว่า เงื่อนไขของการเป็นขาลง อาจจะจบไปแล้วจริงๆ ก็ได้ (แต่ยังคง อาจจะ นะ) การสูงกว่า 1550 ได้ มาแล้วนั้น ถือว่า ไม่เข้าเงื่อนไขของการทำคลื่นขาลง 5 คลื่น หรือ ที่เคยนับไว้ว่าเป็นรูปแบบ a b c X a b c ก็น่าจะได้ครบแล้วเหมือนกัน และก็ไม่น่าจะเป็นรูปแบบที่จะเป็น 3 ทบ หรอกนะ (น่าจะ a b c แค่ 2 ทบ)... หรือทั้งหมดทั้งมวล จะแปลอีกนัยๆ หนึ่งว่า ตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว (ถ้าไม่มีอะไรที่เหนือการคาดหมายร้ายแรงมากๆ นะ) แล้วแบบนี้ หุ้นที่น่าจะต้องจับตามอง ก็คงต้องเป็นหุ้นใหญ่ๆ หรือหุ้นหลักๆ ไว้ก่อนน่าจะดีกว่านะสิ ก็ใช่ะ แต่ที่เอาหุ้นเล็กมาว่ากันในวันนี้ ก็เพราะ สัญญาณ RSI นั้นแหละ กวนใจอยู่ว่า ระงังๆ ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะ หรือถ้าจะซื้อเก็บ ก็พอได้เป็นรายตัวแหละ แต่ก็ค่อยๆ สะสมไปก่อน หรือแบ่งเป็นไม้ๆ ก็น่าจะดีกว่า

ดูตามเกม... คงต้องมองกันเป็นรอบๆ ไปก่อน เพราะแค่รอบขึ้นก็พอกำไรงามๆ ได้ แต่พอรอบลง ก็อาจจะเอาคืนกลับไม่ใช่น้อยๆ เลยเหมือนกันนะ... ดังนั้น จับจังหวะ เก็งกำไรเล่นรอบไปก่อนก็ได้

- แนวรับ** : ... 1.92-1.88 และไม่ควรต่ำกว่า 1.85 จะดีกว่า
- เป้าหมาย** : ... เล่นรอบสั้น หวังขายที่ 2.20-2.30 ไปก่อน

Price Chart...(SQ)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SQ... แต่หากขึ้นไปอีกระดับ 2.30 ได้ แบบมันคงเลยนั้น ก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องของการเล่น ตามน้ำไปอีกรอบ แปลว่า ขึ้นมา 2.20-2.30 ขายก่อน แล้วรอดูอาการ แต่ถ้าเกิดขึ้น 2.30 ได้มันคงจริง ๆ แล้ว เป้าหมายต่อไปจะอยู่ที่ 3.20-3.30 ซึ่งนั่นเราจะซื้อตามน้ำเพื่อมองเป้าหมายดังกล่าว ก็ถือว่าคุ้มความเสี่ยง สัญญาณระยะกลางๆ ฟังจะเริ่มดูดี แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงในระยะสั้น หรือ อาจจะออกแนวผันผวนหน่อยๆ ก็ได้ และที่สำคัญ หากตลาดเป็นแนวโน้มกระทิงจริงๆ ก็อย่าลืมดูหุ้นใหญ่ๆ เข้าพอร์ตไปด้วยนะ ตัวเล็กๆ ก็อาจอยู่ในพอร์ตเก็งกำไร หรือพอร์ตเล่นสั้น ที่ไม่ต้องลงเงินมากมายจนเกินเหตุ ... เว้นเสียแต่ว่า ชอบมากจริงๆ